



VIETNAMESE COMMUNITY IN
AUSTRALIA - NSW CHAPTER

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO
ÚC CHÂU TIỂU BANG NSW

THÔNG BÁO

v/v: Đăng ký ghi danh lên Đài Tưởng Niệm Di Dân Quốc Gia

Sydney 27/03/2025

Kính thưa:

- Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
- Quý vị đại diện các hội đoàn và đoàn thể,
- Quý cơ quan truyền thông và báo chí, cùng toàn thể Quý đồng hương,

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu Tiểu Bang NSW xin hân hạnh thông báo về dự án hợp tác chung với Viện Bảo Tàng Hàng Hải Quốc Gia Úc (Australian National Maritime Museum) để khắc tên các gia đình lên trên Đài Tưởng Niệm Di Dân Quốc Gia (National Monument to Migration). Cộng Đồng chúng ta đang tìm kiếm 220 gia đình quan tâm đến việc lưu danh trên đài tưởng niệm này để đánh dấu và ghi nhớ lại nguồn gốc của quý vị và CĐNVTD nói chung cho các thế hệ tương lai.

Mỗi hàng chữ có thể chứa tối đa 43 ký tự, bao gồm cả khoảng cách và các dấu câu. Để đăng ký ghi danh tên của gia đình quý vị trên đài tưởng niệm, quý vị vui lòng điền vào mẫu đơn theo đường link sau:

vietnamese.org.au/register

Để đủ điều kiện tham gia dự án này, gia đình quý vị phải là người Việt tỵ nạn cộng sản hoặc từng là công dân Việt Nam Cộng Hòa. Đồng thời, Viện Bảo Tàng Hàng Hải Quốc Gia Úc cũng tạo cơ hội cho mỗi gia đình đăng ký ghi danh được gửi một bài viết ngắn 300 chữ về hành trình đến Úc của quý vị. Những câu chuyện này sẽ được bảo tồn tại Viện Bảo Tàng và CĐNVTD, để giúp thế hệ sau hiểu rõ hơn về lịch sử.

Chi phí cho mỗi hàng chữ khắc trên đài tưởng niệm là \$500. Để đăng ký, vui lòng điền mẫu đơn và chuyển khoản số tiền \$500 vào tài khoản dưới đây. Khi chuyển khoản, xin ghi rõ tên người đại diện trong gia đình, mọi trường hợp không ghi rõ thông tin, BCH xin phép không xử lý. Vì số lượng đăng ký có hạn, chúng tôi sẽ ưu tiên theo thứ tự đăng ký. Sau khi thanh toán, quý vị vẫn có thể bổ sung hoặc chỉnh sửa chi tiết trên đơn đăng ký sau này. CĐNVTD sẽ thay mặt Viện Bảo Tàng thu nhận và chuyển toàn bộ số tiền của các đăng ký hợp lệ đến Viện Bảo Tàng.

Acc name: VCA NSW
BSB: 062130
Acc number: 11380108

Chúng tôi khuyến khích mọi người tham gia vào dự án ý nghĩa và đáng trân quý này. Mọi thắc mắc xin vui lòng gửi email về: office@vietnamese.org.au

**Trân Trọng Kính Mời,
Ban Chấp Hành Cộng Đồng**



Đài Kỷ niệm Quốc gia của nước Úc về Di cư là một bức tường dài 100 mét chạy dài xuống con đường phía bắc của bảo tàng ở Pyrmont.

Tôi tôn trọng lòng dũng cảm và sự kiên cường của cha mẹ và gia đình tôi. Tôi biết ơn đất nước này và những người ở đây đã chào đón chúng tôi, cho chúng tôi niềm hi vọng trong lúc tuyệt vọng và cho chúng tôi đặc quyền được góp phần vào sự phong phú của một xã hội đa văn hoá. Tôi, chúng tôi tự hào gọi nước Úc là quê hương.

Bác sĩ Trần Nguyễn
Tôi lòng tôn kính gia đình của cô trên Đài Kỷ niệm Quốc gia về Di cư
Đài Kỷ niệm Quốc gia của nước Úc về Di cư, tháng 5 năm 2024.

MUSEUM

Hôm nay hãy tỏ lòng tôn kính một di dân người Việt

Đài Kỷ niệm Quốc gia của nước Úc về Di cư